

สศช. จัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14 วันที่ 4 - 6 กันยายน 2550 ณ โรงแรมบีพีสมิทธาปีช จ.สงขลา เพื่อร่วมกันเร่งรัด ผลักดัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามโครงการในกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย นำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ สังคมและต่อประชาชนในพื้นที่แผนงาน IMT-GT รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้ เข้าใจ และสนับสนุน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ความร่วมมือต่อไป

ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่าการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามกรอบทิศทางการดำเนินงาน IMT-GT ปี 2550-2554 โดยเฉพาะแผนงานในปี 2550 และ 2551 เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอในที่ประชุมระดับสุดยอดแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 3 ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยจะเป็นประธานการประชุมในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

นอกจากนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินการใน 6 สาขาความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกรอบทิศทางการดำเนินงาน IMT-GT (IMT-GT Roadmap) ทั้งสาขาความร่วมมือที่ สศช. และหน่วยงานอื่นๆ เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก ตลอดจนติดตามการดำเนินการโดยภาคเอกชน นำโดย สภาธุรกิจ IMT-GT ใน 6 สาขาความร่วมมือ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรีในพื้นที่แผนงาน IMT-GT โดยพื้นที่ IMT-GT ได้ขยายออกไปครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย พื้นที่ 8 รัฐของมาเลเซีย และพื้นที่ 10 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดของเกาะสุมาตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรีเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนซึ่งเป็นภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่แผนงาน IMT-GT

เลขาธิการฯ กล่าวว่าแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย จัดตั้งเมื่อปี 2536 โดยความเห็นชอบของผู้นำสามประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชียในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกรอบความร่วมมือ และสาขาความร่วมมือ และส่งผลการพัฒนาเชื่อมโยงการใช้ศักยภาพร่วมกันจากพื้นที่แผนงาน ประกอบด้วยพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย รัฐภาคเหนือของมาเลเซีย และจังหวัดทางด้านเหนือของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย โดยเป็นกรอบความร่วมมือที่มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนสามประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงพื้นที่โครงการสามประเทศ และด้านการลดกฎระเบียบขั้นตอน ตลอดจนการเปิดเสรีในด้านต่างๆ

ซึ่งในการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสเมื่อปี 2549 ไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 14 ในช่วงเดือนกันยายน 2550 ณ จังหวัดสงขลา และให้ไทยเสนอขยายพื้นที่แผนงาน IMT-GT เพิ่มขึ้นอีกใน 6 จังหวัดภาคใต้ตอนบนรวมเป็นพื้นที่ทั้งภาคใต้

เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมครั้งนี้ คือ มีการเร่งรัดผลักดัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามกรอบทิศทางการพัฒนา IMT-GT ปี 2550-2554 ทั้งในส่วนของโครงการข้อเสนอภาคเอกชนและภาครัฐ และการเตรียมประเด็นด้านนโยบาย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมระดับสุดยอดแผนงาน IMT-GT ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

นอกจากนี้ จะนำไปสู่การเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจต่อข้อเสนอโครงการภาครัฐและภาคเอกชนแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่แผนงาน เกิดการมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วน และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างบรรยากาศในความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่แผนงาน

31 สิงหาคม 2550